



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
4 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, innnews, mcot, thaigov) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. โดยขอให้สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะได้รับมาตรการตรวจโควิด 19 ก่อนเดินทางทุกราย ผนวกกับมาตรการและระบบการป้องกันควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง ค้นหาเร็ว รักษาเร็ว จำกัดวงการระบาด เพื่อความมั่นใจ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js.100, thaipbs, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ในประเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 รายใน State Quarantine เดินทางกลับจากเยอรมนี 2 ราย บาหลีเรน, ชาวดีอาร์เบย์, รัสเซีย, บังกลาเทศ, อาเซอร์ไบจาน, สาธารณรัฐเช็ก, ฝรั่งเศส และอิสราเอล ประเทศละ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,797 ราย หายป่วยแล้ว 3,605 ราย ยังรักษาในรพ. 133 ราย เสียชีวิตคงที่ 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nationtv)

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วิเคราะห์ว่า สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกอยู่ในภาวะวิกฤติมาก แนวโน้มมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น คาดว่าช่วงปลายเดือน พ.ย. ผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะสูงถึง 60 ล้านคน ส่งผลให้ศักยภาพการรักษาลดลง ขณะที่สถานการณ์ในไทยยังสามารถควบคุมได้ไม่เข้าสู่การระบาดรอบ 2 แต่มีปัจจัยเสี่ยงคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยยังอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพอากาศเย็นที่จะส่งผลให้คนอยู่ในอาคารมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและละเลยการสวมหน้ากากอนามัยทำให้เชื้อโรคแพร่ได้ง่าย และการชุมนุมทางการเมือง

-ความคืบหน้าการผลิตวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้มีบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาทดลองในสัตว์ 88 แห่ง ส่วนบริษัทที่เข้าสู่เฟสที่ 1 คือ ศึกษาในคนมี 35 บริษัท เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เข้าสู่เฟสที่ 2 ศึกษาในคนหลักพันที่มีความหลากหลาย เช่น อายุ วัย เพศ มี 14 บริษัท เข้าสู่เฟสที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด 19 ในคนหลักหมื่น มี 11 บริษัท และมีอีก 6 บริษัทที่อนุญาตให้นำวัคซีนมาใช้ในบางพื้นที่ แต่ยังไม่มีการรับรองประสิทธิภาพจากองค์การอนามัยโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

-คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ขณะเดียวกันดำเนินการเชิงรุกสุ่มตรวจบุคคลที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ย้ำว่า หน้ากากคือวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ดีที่สุด

ประเด็นผลกระทบ

1.การลดระยะเวลากักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 5, 7, 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการเสนอลดวันกักตัวว่า ครม.ยังไม่มีมติหรือเรื่องลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน เพราะต้องนำเข้าที่ประชุม ศบค.ก่อน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคยืนยันยืนยันว่า 10 วันอยู่ในช่วงที่มีความปลอดภัย และสถานการณ์ของไทยปัจจุบันมีความพร้อมและความเข้าใจต่อโรครวมมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการคัดกรองการเฝ้าระวังมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, thestandard, thailandplus, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงนโยบายลดระยะเวลากักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน ว่า อยู่ระหว่างเสนอ ศบค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ภาครัฐได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นสำคัญ โดยจะเริ่มจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเท่ากับประเทศไทย ซึ่งแม้จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากกลุ่มนี้ และ สร.มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทั้งระบบกักกัน ตรวจสอบหาเชื้อเป็นระยะ เพื่อคัดกรองให้พบผู้ที่อาจติดเชื้อโดยเร็วที่สุด รวมถึงมีระบบติดตามขณะที่อยู่ในประเทศ ที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองที่สธ.กำหนด เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นางศุภวรรณ วัฒนเกษียรติภูมิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย กล่าวถึงกรณีเตรียมลดวันกักตัวนักท่องเที่ยว ว่า เห็นด้วยเพราะ 10 วันกับ 14 วัน ห่างกันไม่มาก และจะเป็นอีกแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาไทยมากขึ้น โดยขณะนี้บางประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเชื้อโควิด 19 โดยไม่ต้องกักตัวแล้ว

2.ทหารไทยกลับจากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

ประเด็นข่าว

- กองบัญชาการกองทัพไทย เผยว่า ทหารไทย 189 นายที่กลับจากฝึกทดสอบ JRTC ที่สหรัฐฯ ได้รับการตรวจโควิด 19 จากต้นทาง ผลเป็นลบทุกราย ก่อนเดินทางถึงไทยและเข้ากักตัวใน State Quarantine ทันทีตามมาตรการของ ศบค. โดยกองทัพไทยจะร่วมกับ สธ. ดูแลตรวจคัดกรองทหารทุกนาย

3.จับตาวัดขึ้นป้องกันโควิดของจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานของวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของบริษัทผู้ผลิตในจีน หลังทดสอบกับอาสาสมัครกว่า 6 หมื่นราย แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการผลิต ผลการทดสอบ และผลข้างเคียง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, bernama, Xinhua, infoquest, thebangkokinsight)

- ญี่ปุ่น สนามบินนานาชาตินาโงยะเปิดให้ทดสอบโรคโควิด เพื่อเปิดการเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง ค่าทดสอบประมาณ 13,000 บาท และไม่อยู่ในประกัน โดยสนามบินระหว่างประเทศ 3 แห่งสามารถทดสอบโควิดได้ประมาณ 10,000 คนต่อวัน

- โปรตุเกส รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ 121 เขตเทศบาล รวมถึงกรุงลิสบอน และเมืองปอร์โต ตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนลดการเดินทางออกนอกบ้าน ยกเว้นไปทำงาน เรียน และซื้อของจำเป็น โดยจะประเมินสถานการณ์ทุก 15 วัน หากยังไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องล็อกดาวน์ต่อเนื่อง

- อาร์เจนตินา ประธานาธิบดี เผย เตรียมซื้อวัคซีนโควิด 19 ชื่อ "สปูตนิค 5" จากรัสเซีย 25 ล้านโดส คาดว่าจะได้รับในเดือน ธ.ค. 2563 และ ม.ค. 2564

- เยอรมัน รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบ 2 ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 พ.ย. ถึงสิ้นเดือน ปิดบาร์ คาเฟ่ ภัตตาคาร โรงละคร โรงโอเปร่าและโรงภาพยนตร์

- สวิตเซอร์แลนด์ รัฐบาลมีคำสั่งปิดบาร์ ภัตตาคาร และธุรกิจที่ไม่จำเป็น ตั้งแต่ 2 พ.ย. ด้านรพ.หลายแห่งแจ้งว่าเนื่องจากมีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น อาจจำเป็นต้องเลือกรับผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่า

- เกาหลีใต้ แลกหมอบความช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วงเงิน 70 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือกานาและแทนซาเนียในด้านการแพทย์และขยายขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อโควิด 19

- สเปน ประกาศเคอร์ฟิวเวลากลางคืน เกือบทุกแคว้นปิดพรมแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเดินทางระยะไกล

- อินเดีย ยอดติดเชื้อเกิน 8.2 ล้านราย เสียชีวิต 123,097 ราย รัฐบาลเพิ่มสถานที่ตรวจโควิด 19 ครอบคลุมทั่วประเทศ

- เมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง กว่า 1,202 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย

- กัมพูชา โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเรียนเป็นครั้งแรก หลังปิดมาตั้งแต่เดือน มี.ค. แต่ยังคงจำกัดขนาดชั้นเรียนและชั่วโมงเรียน

- อิสราเอล ประกาศตรวจโรคโควิด 19 โดยใช้หุ่นยนต์ ช่วยลดระยะเวลาการตรวจจาก 8 ชั่วโมง เหลือ 4 ชั่วโมง

- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 47,313,359 ราย เสียชีวิต 1,211,013 ราย รักษาหาย 34,026,789 ราย สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 9,567,543 ราย อินเดีย 8,266,914 ราย บราซิล 5,554,206 ราย รัสเซีย 1,655,038 ราย ฝรั่งเศส 1,466,433 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 147

ประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, hfocus, bangkokbiznews)

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดการประชุมวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก “จากวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม” และกล่าวว่า ประเทศไทยได้ใช้วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาเป็นโอกาสในการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ซึ่งการใช้ระบาดวิทยามีความสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องมีกำลังคนที่เพียงพอ ปัจจุบันไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามในระบบสาธารณสุขเพียง 160 คน จึงต้องเร่งจัดทำแผนการผลิตให้ได้ 350 คนภายใน 10 ปี และครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมหาแนวทางในการแก้ปัญหาการผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศ โดยผลการประชุมวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกครั้งนี้ จะนำเสนอต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกวาระความมั่นคงสุขภาพโลก ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 18-20 พ.ย. 2563

นโยบายบัตรทองรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : รายการจับตาดาวเด่น ช่อง thaipbs

- เสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัตรทองรักษาทุกที่ โดยผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนรักษาในรพ. ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว นำร่องใน 4 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 9 คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเตรียมขยายทั่วประเทศ

นโยบายสุขภาพวิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า คนไทยมีพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่งผลให้อาจมีความเสี่ยงจากสารเคมีหรือโลหะหนัก และโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ สธ.จึงขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน้ำซื่อ เน้นย้ำให้ผู้ปรุงประกอบอาหารต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีในทุกขั้นตอน

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงข้อกำหนดพื้นฐานของแผนกลยุทธ์อาหารริมบาทวิถีตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 มิติ คือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ปัจจุบันมีถนนอาหารริมบาทวิถี 24 จังหวัด มีแผนกลยุทธ์ทั้งสิ้น 2,900 แห่ง ส่วนเกณฑ์

ประเด็นข่าว

มาตรฐานตลาดนัดน้ำซ้อ มี 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ดี และดีมาก โดยต้องเป็นตลาดนัดที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้มีตลาดนัดที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพเบื้องต้นแล้ว 4,646 แห่ง

ก้าวทำใจ Season 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เสนอข่าว สธ. ตระหนักถึงปัญหาคนไทยมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น จึงจัดทำโครงการก้าวทำใจ 2 ซีซั่น และโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเตรียมต่อยอดจัดกิจกรรมก้าวทำใจ Season 3 เริ่มเปิดรับสมัครเดือน ก.พ. 2564 เป้าหมาย 100 วัน 100 กม. 1 ล้านคน

กรมตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, แนวหน้า, innnews, newtv, Thebangkokinsight)

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรมอนามัยเตรียมการเจรจาและข้อเสนอของไทยเพื่อจัดตั้ง ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases - APHEED เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ให้กับประชาคมอาเซียน โดยเน้นขีดความสามารถพร้อมรับ ตรวจสอบ และตอบโต้ โดยเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563 สธ.ได้แสดงความจำนงที่ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเป็นเจ้าภาพจัดตั้ง APHEED ไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนแผนกสุขภาพ โดยระบุถึงความพร้อมในการเตรียมสถานที่ตั้งของ APHEED ที่กรมควบคุมโรค ใช้งบประมาณพื้นฐานในการดำเนินงานปีละประมาณ 12-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากจะให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดจะใช้งบประมาณ 28-33 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยใน 5 ปีแรกจะต้องตั้งงบประมาณ 14-17 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี สำหรับการก่อสร้างตึก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ควรมีบุคลากรประมาณ 70-80 คน ในระยะ 3 ปีแรก และภาพรวมควรมีบุคลากรประมาณ 130-170 คน หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้ง APHEED จะมีส่วนสำคัญในการร่วมพิจารณากรอบการดำเนินการของ APHEED

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิงเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำโภชนาการที่ดีสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เน้นกินอาหารให้ครบ 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวหรือแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ควบคู่กับการดื่มนมรสจืด 2-3 แก้วทุกวัน เพื่อให้ได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของลูกในครรภ์ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารหมักดอง กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่

เตือนเด็กเล็กติดมือถือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, TNN)

-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิงเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่อเทคโนโลยี เช่น มือถือ แท็บเล็ต หรือให้ดูทีวีทั้งวัน เพื่อให้เด็กสงบนิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เด็กวัยต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรเล่นหรือดูสื่อเหล่านี้เด็ดขาดเพราะจะทำให้พัฒนาการล่าช้า

มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการแก่ CPF

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Gnews, cp-enevs

-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.ภทธีร์ สร้อยสังวาลย์ ผอ.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ภก.บรรจง กิติรัตนตระกูล ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และคณะ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการอาหารของ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (นครราชสีมา) ที่ได้รับการรับรองในรายการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีในชนิดตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยที่ผ่านมามีห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนผ่านการรับรองแล้ว 506 แห่ง

โรคฤดูหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว ประจำปี 2563 ให้ประชาชนระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ 5 โรค และ 2 ภัยสุขภาพ ดังนี้ กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงถึง 3 เท่า 2.โรคปอดบวม 3.โรคอุจจาระร่วง 4.โรคหัด 5.โรค มือ เท้า ปาก ส่วนโรค RSV เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจของที่มีความรุนแรงเฉพาะเด็กเล็กเท่านั้น สำหรับกลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ 1.การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศหนาว กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว 2.การขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นร่างกาย ควรเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ

ข่าวปลอม : น้ำต้มหญ้าไซ้เหารักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, nationtv

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวน้ำต้มหญ้าไซ้เหารักษาโรคมะเร็งทุกชนิด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า หญ้าไซ้เหา (Mollugo pentaphylla) เป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้นและเป็นการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าสามารถรักษามะเร็งได้

ประเด็นข่าว

ข่าวปลอม : ยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสแมคซูโป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, js100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ประเด็นยาพาราเซตามอลมีส่วนผสมของไวรัสแมคซูโป ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยาที่ถูกแชร์เป็นยาที่ผลิตจากต่างประเทศ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและวางขายในประเทศไทย รวมถึงไวรัสแมคซูโปเป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่แห่งการปนเปื้อนในยาพาราเซตามอลจึงมีความเป็นไปได้้น้อยมาก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

